



Pongpha Newsletter

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

WWW.Pongpha.go.th

Motto

คำขวัญตำบลโป่งผา

“เสน่ห์แดนดิน ถิ่นดอกไม้บาน
สตรอเบอร์รี่หวาน ไวน์รสชาติดี
ดอยนางนอนนมล้ำ
มหัศจรรย์หนองน้ำพุ
ถ้าหลวงลืองาม นาม ตำบลโป่งผา ”

Vision

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชน
พัฒนาคนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
คิดเป็น ทำเป็น เน้นหลักธรรมาภิบาล นำการบริหาร
การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้”



ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ของโรงงานแปรรูปผลไม้



องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านจ้องว่า ได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำเสียของโรงงานแปรรูปผลไม้ว่าการบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานทำให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อบต.โป่งผาร่วมกับ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอแม่สาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รพสต.โป่งผา และ เจ้าหน้าที่ ทหารจาก ตู๋ยามบ้านถ้ำ เข้าร่วมตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เนื่องจาก ทางอบต.โป่งผาเคยเข้าไปตรวจสอบและแจ้งเตือนในการบำบัดน้ำเสียแล้ว แต่พบว่า ยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ วันนี้เลยไปตรวจสอบอีกครั้ง พบว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งบ่อบำบัดเดิมยังทิ้งไว้รกร้าง สกปรกน้ำขัง ก่อให้เกิดการมลพิษ และแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง แมลง พร้อมกันนี้ได้ให้ทางสาธารณสุขได้ตรวจสอบในเรื่องของความสะอาดของโรงงานและสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยทั้งนี้ อบต.โป่งผา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหลังจากให้เร่งให้โรงงานแห่งนี้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ต้อนรับคณะกงสุลใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น



วันที่ 8/05/2560 อบต.โป่งผาได้ให้การต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นซึ่งได้มารับฟังการบรรยายสรุป พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตามโครงการขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงติดกระเช้าของ อบต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย



โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว



องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาระบบการสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งในครอบครัวและสมาชิก การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุดา ปฏิเสณ รองปลัด อบต.โป่งผา ได้เป็นประธานในพิธี และมีวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย



โครงการอบรมและ รณรงค์การตัด แยกขยะใน ครัวเรือนและ ศึกษาดูงาน



วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อบต.โป่งผา ได้นำคณะศึกษาดูงานไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอบ้านโป่ง ตามโครงการอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน การให้ชุมชนและผู้ศึกษาดูงาน ได้มาเรียนรู้การจัดการขยะจากต้นทางลดปริมาณจากครัวเรือนและในชุมชน

อบรมให้ความรู้หลักโภชนาการ ให้แก่แกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน



กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลโป่งผาได้จัดอบรมให้ความรู้หลักโภชนาการ ให้แก่แกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้าน โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลอำเภอแม่สาย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าวทางกลุ่มพัฒนาสตรีได้ขอรับการสนับสนุนจาก งบ สปสช ตำบลโป่งผา



Pongpha Newsletter

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

เลขที่ 222 หมู่ 5 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

โทรศัพท์ 053-646-627 โทรสาร 053-646-085

สามารถติดตามข่าวสาร ได้ทาง www.Pongpha.go.th/<https://www.facebook.com/hukpongpha>